

บาท/ดอลลาร์แข็งค่าผ่าน 32.00, ดิดตัวตามเงินภูมิภาค-ราคาทองฟิ้น

*บาท/ดอลลาร์แข็งค่าผ่านระดับ 32.00 มาได้ โดยได้แรงหนุนจากการแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาค และแรงขายดอลลาร์หลังจากราคาทองคำดิดตัวขึ้นในช่วงสั้น

*ดอลลาร์ปรับตัวอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบ 6 สัปดาห์ เมื่อเทียบตะกร้าเงินช่วงเช้านี้ โดยถูกกดดันจากมุมมองที่เพิ่มขึ้นว่า ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ต้องการข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกมากขึ้น ก่อนตัดสินใจเริ่มปรับลดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ

*ยูโรได้แรงหนุนจากการคาดการณ์การบรรลุข้อตกลง ด้านการธนาคารในยูโรโซน ขณะที่สกุลเงินอื่นๆ อาทิ ปอนด์และฟรังก์สวิส ได้แรงหนุนจากสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

*ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย(เอดีบี) เปิดเผยในวันนี้ว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา 45 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชีย จะอยู่ที่ 6% ในปีนี้ และ 6.2% ในปีหน้า ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงจากตัวเลขคาดการณ์ในรายงานเดือนต.ค. ส่วนการขยายตัวของเศรษฐกิจจีนอยู่ที่ 7.7% ในปีนี้ และ 7.5% ในปีหน้า

*เอดีบี ยังได้ปรับลดตัวเลขประมาณการการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปีนี้และปีหน้า หลังจากเกิดพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยนถล่มฟิลิปปินส์ และความไม่แน่นอนของการเมืองไทย โดยระบุว่า การขยายตัวของเศรษฐกิจเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จะอยู่ที่ 4.8% ในปีนี้ และ 5.2% ในปีหน้า จากเดิมที่คาดว่าจะอยู่ที่ 4.9% และ 5.3% ตามลำดับ

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 32.144 บาท

*09.36 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 31.98/32.03 จาก 32.07/14 เมื่อวันพุธ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 31.99/32.03 จาก 32.10/15 เมื่อวันพุธ

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 102.78/83 จาก 103.05 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3751/53 จาก 1.3744 ในตลาดยุโรปเมื่อวาน

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้ค่าเสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้

"บาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นมาตามภูมิภาค หลังจากดอลลาร์กลับมามีเทรนด์ที่อ่อนค่า และราคาทองที่ขึ้นมา ก็ทำให้มี flow ขายดอลลาร์ ส่วนการเมืองในประเทศ ก็น่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นได้ในช่วงต่อไป" ดิลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทในช่วงเช้าวันนี้ ได้รับแรงหนุนจากการแข็งค่าของสกุลเงินภูมิภาค หลังจากดอลลาร์กลับมามีทิศทางอ่อนค่าในระยะสั้น อีกทั้งการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำเมื่อคืนนี้ ทำให้นักลงทุนขายดอลลาร์ออกมาด้วย สำหรับการเมืองในประเทศ ดิลเลอร์ ระบุว่า ยังเป็นปัจจัยที่ตลาดจับตาใกล้ชิด แต่หากมองตามขั้นตอนทางการเมือง นักลงทุนบางส่วนก็คาดว่าสถานการณ์ต่างๆจะดีขึ้นได้เป็นลำดับ

ดิลเลอร์คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวต้านที่ 31.92 ส่วนแนวรับอยู่ที่ 32.10

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้